

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส แต่งตั้ง “ฮัลโหล คิตตี้” เป็น ตัวแทนส่งต่อความสุขไปยังลูกค้า



ปทุมธานี – 6 พฤศจิกายน 2556; มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จับมือซานริโอ้ (Sanrio) ประกาศ แต่งตั้ง “ฮัลโหล คิตตี้” เป็นตัวแทนรถยนต์มิตซูบิชิส่งต่อ “ความสุข” สู่ลูกค้า

มร.โนบุยุกิ มุราฮาชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดเปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท ซานริโอ้ จำกัด (Sanrio Co., Ltd.) แต่งตั้ง “ฮัลโหล คิตตี้” (Hello Kitty) เป็นตัวแทน หรือ แอมบาสเดอร์ (Brand Ambassador) ของ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมถ่ายทอดเจตนารมณ์ของมิตซูบิชิที่มุ่งสร้างความสุขให้กับลูกค้าและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ



“ผมได้ตั้งเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในประเทศไทย ให้เป็นองค์กรที่สามารถสร้างความสุขให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิ ด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ตลอดจนการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความสุข ทั้งนี้เพื่อให้ภาพลักษณ์ดังกล่าวเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในปีนี้เราจึงหาสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่น มีเรื่องราว และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มลูกค้าชาวไทยเพื่อมาถ่ายทอดภาพลักษณ์ดังกล่าว ซึ่งผมเชื่อว่า “ฮัลโหล คิตตี้” มีความชัดเจนในบุคลิก และสไตล์ที่ทุกๆ คนสามารถสัมผัสได้ จากอุปนิสัยที่สดใส ร่าเริงและมีความสุขตลอดเวลา โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง “ฮัลโหล คิตตี้” เป็นแอมบาสเดอร์ คนแรกของมิตซูบิชิ ในประเทศไทย ซึ่งผมมั่นใจว่าจะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ของมิตซูบิชิในฐานะองค์กรที่จะสร้างความสุขให้กับทุกคนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน” มร.มุราฮาชิ กล่าว

สำหรับภารกิจของ “ฮัลโหล คิตตี้” นั้นจะมาร่วมเป็นตัวแทนของมิตซูบิชิเพื่อถ่ายทอดความสุขไปยังกลุ่มลูกค้าชาวไทยผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณา ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมการขายของบริษัทฯ ในโอกาสต่างๆ โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส และ “ฮัลโหล คิตตี้” ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ และที่เว็บไซต์ www.mitsubishi-motors.co.th

ประวัติ “ฮัลโหล คิตตี้”

“ฮัลโหล คิตตี้” เป็นตัวการ์ตูนลิขสิทธิ์ของ บริษัท ชานริโอ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นแมวเพศเมียที่มีอุปนิสัยสนุกสนาน ร่าเริงและมีความสุข มาพร้อมโบว์สีแดง ซึ่งได้รับการออกแบบโดย อิคุโกะ ชิมิซุ เมื่อ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1974

ชื่อเต็ม : คิตตี้ ไวท์ (Kitty White)

วันเกิด : 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1974

สถานที่เกิด : ชานเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ส่วนสูง : ประมาณแอปเปิ้ล 5 ผล

น้ำหนัก : ประมาณแอปเปิ้ล 3 ผล

กรู๊ปเลือด : เอ